



CỤ RIỂN - TMTỘC

Lãnh đạo Sovico, Vietjet tham dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2022



Ngày 15/10, Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ 4 với chủ đề "Tăng trưởng kinh tế bền vững" đã diễn ra tại TP.HCM, với sự tham gia của các lãnh đạo cấp cao của Vietjet Air và Sovico. Ông Nguyễn Văn Phú, Chủ tịch HĐQT Vietjet Air, và ông Nguyễn Văn Phú, Chủ tịch HĐQT Sovico, đã có buổi gặp gỡ và trao đổi với các chuyên gia và nhà đầu tư. Ông Nguyễn Văn Phú, Chủ tịch HĐQT Vietjet Air, đã chia sẻ về tầm nhìn và chiến lược của Vietjet Air trong việc phát triển thị trường hàng không nội địa và quốc tế, đồng thời khẳng định cam kết của Vietjet Air trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của khách hàng. Ông Nguyễn Văn Phú, Chủ tịch HĐQT Sovico, đã chia sẻ về tầm nhìn và chiến lược của Sovico trong việc phát triển thị trường bất động sản và các lĩnh vực khác. Ông Nguyễn Văn Phú, Chủ tịch HĐQT Vietjet Air, đã chia sẻ về tầm nhìn và chiến lược của Vietjet Air trong việc phát triển thị trường hàng không nội địa và quốc tế, đồng thời khẳng định cam kết của Vietjet Air trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của khách hàng.

Vietjet nổi bật tại Diễn đàn phát triển đường bay châu Á 2022 Routes Asia 2022



Diễn đàn phát triển đường bay châu Á 2022 (Routes Asia) 2022 diễn ra thành phố Hồ Chí Minh, thu hút hàng ngàn chuyên gia hàng không và các nhà đầu tư. Vietjet Air đã có buổi gặp gỡ và trao đổi với các chuyên gia và nhà đầu tư. Ông Nguyễn Văn Phú, Chủ tịch HĐQT Vietjet Air, đã chia sẻ về tầm nhìn và chiến lược của Vietjet Air trong việc phát triển thị trường hàng không nội địa và quốc tế, đồng thời khẳng định cam kết của Vietjet Air trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của khách hàng.

QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ



Vietjet chia sẻ kinh nghiệm vượt đại dịch tại hội nghị hàng không toàn cầu. Ông Nguyễn Văn Phú, Chủ tịch HĐQT Vietjet Air, đã chia sẻ về tầm nhìn và chiến lược của Vietjet Air trong việc phát triển thị trường hàng không nội địa và quốc tế, đồng thời khẳng định cam kết của Vietjet Air trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của khách hàng.

KHAI THÁC VÀ ĐÀO TẠO

Đoàn Bay khởi động chiến dịch "Elegant Vietjet Crew"



Ngày 10/06, đoàn bay của Vietjet Air đã khởi động chiến dịch "Elegant Vietjet Crew". Ông Nguyễn Văn Phú, Chủ tịch HĐQT Vietjet Air, đã chia sẻ về tầm nhìn và chiến lược của Vietjet Air trong việc phát triển thị trường hàng không nội địa và quốc tế, đồng thời khẳng định cam kết của Vietjet Air trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của khách hàng.

Hệ thống An ninh thông tin Vietjet đạt chuẩn quốc tế

Ngày 10/06, Vietjet Air đã đạt chuẩn quốc tế về an ninh thông tin. Ông Nguyễn Văn Phú, Chủ tịch HĐQT Vietjet Air, đã chia sẻ về tầm nhìn và chiến lược của Vietjet Air trong việc phát triển thị trường hàng không nội địa và quốc tế, đồng thời khẳng định cam kết của Vietjet Air trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của khách hàng.

Học viện Đào tạo Phi công AAG tìm hiểu cơ hội hợp tác cùng Vietjet



Ngày 10/06, Học viện Đào tạo Phi công AAG đã tìm hiểu cơ hội hợp tác cùng Vietjet. Ông Nguyễn Văn Phú, Chủ tịch HĐQT Vietjet Air, đã chia sẻ về tầm nhìn và chiến lược của Vietjet Air trong việc phát triển thị trường hàng không nội địa và quốc tế, đồng thời khẳng định cam kết của Vietjet Air trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của khách hàng.

20 học viên tốt nghiệp khóa Kỹ thuật cơ bản CAT A

Ngày 10/06, Vietjet Air đã có 20 học viên tốt nghiệp khóa Kỹ thuật cơ bản CAT A. Ông Nguyễn Văn Phú, Chủ tịch HĐQT Vietjet Air, đã chia sẻ về tầm nhìn và chiến lược của Vietjet Air trong việc phát triển thị trường hàng không nội địa và quốc tế, đồng thời khẳng định cam kết của Vietjet Air trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của khách hàng.

HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI

MOVI và Vietjet giành giải sản phẩm fintech tốt nhất trong năm của Global Economics Times



Ngày 10/06, MOVI và Vietjet Air đã giành giải sản phẩm fintech tốt nhất trong năm của Global Economics Times. Ông Nguyễn Văn Phú, Chủ tịch HĐQT Vietjet Air, đã chia sẻ về tầm nhìn và chiến lược của Vietjet Air trong việc phát triển thị trường hàng không nội địa và quốc tế, đồng thời khẳng định cam kết của Vietjet Air trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của khách hàng.

Vietjet đã nối lại đường bay đến thiên đường du lịch Phuket

Ngày 10/06, Vietjet Air đã nối lại đường bay đến thiên đường du lịch Phuket. Ông Nguyễn Văn Phú, Chủ tịch HĐQT Vietjet Air, đã chia sẻ về tầm nhìn và chiến lược của Vietjet Air trong việc phát triển thị trường hàng không nội địa và quốc tế, đồng thời khẳng định cam kết của Vietjet Air trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của khách hàng.

Bay thẳng Ấn Độ với vận điệu mê hoặc chỉ từ 0 đồng cùng Vietjet



Ngày 10/06, Vietjet Air đã có chuyến bay thẳng từ TP.HCM đến Ấn Độ với vận điệu mê hoặc chỉ từ 0 đồng cùng Vietjet. Ông Nguyễn Văn Phú, Chủ tịch HĐQT Vietjet Air, đã chia sẻ về tầm nhìn và chiến lược của Vietjet Air trong việc phát triển thị trường hàng không nội địa và quốc tế, đồng thời khẳng định cam kết của Vietjet Air trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của khách hàng.

Vietjet Thái Lan hợp tác cùng MSIG triển khai chương trình "Bảo hiểm bầu trời" cho các chuyến bay quốc tế

Ngày 10/06, Vietjet Air đã hợp tác cùng MSIG triển khai chương trình "Bảo hiểm bầu trời" cho các chuyến bay quốc tế. Ông Nguyễn Văn Phú, Chủ tịch HĐQT Vietjet Air, đã chia sẻ về tầm nhìn và chiến lược của Vietjet Air trong việc phát triển thị trường hàng không nội địa và quốc tế, đồng thời khẳng định cam kết của Vietjet Air trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của khách hàng.

Vietjet tiếp tục mở đường bay giữa Việt Nam - Ấn Độ



Ngày 10/06, Vietjet Air đã tiếp tục mở đường bay giữa Việt Nam - Ấn Độ. Ông Nguyễn Văn Phú, Chủ tịch HĐQT Vietjet Air, đã chia sẻ về tầm nhìn và chiến lược của Vietjet Air trong việc phát triển thị trường hàng không nội địa và quốc tế, đồng thời khẳng định cam kết của Vietjet Air trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của khách hàng.

Đón tin vui mùa du lịch hè: Bay Đà Nẵng - Singapore dễ dàng cùng Vietjet

Ngày 10/06, Vietjet Air đã đón tin vui mùa du lịch hè: Bay Đà Nẵng - Singapore dễ dàng cùng Vietjet. Ông Nguyễn Văn Phú, Chủ tịch HĐQT Vietjet Air, đã chia sẻ về tầm nhìn và chiến lược của Vietjet Air trong việc phát triển thị trường hàng không nội địa và quốc tế, đồng thời khẳng định cam kết của Vietjet Air trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của khách hàng.

HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG

Vietjet tặng quà bất ngờ dịp 1/6 cho khách hàng "nhí"



Ngày 10/06, Vietjet Air đã tặng quà bất ngờ dịp 1/6 cho khách hàng "nhí". Ông Nguyễn Văn Phú, Chủ tịch HĐQT Vietjet Air, đã chia sẻ về tầm nhìn và chiến lược của Vietjet Air trong việc phát triển thị trường hàng không nội địa và quốc tế, đồng thời khẳng định cam kết của Vietjet Air trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của khách hàng.

SOVICO và Vietjet trao thưởng hai đội tuyển bóng đá nam & nữ vô địch SEA Games 31

Ngày 10/06, SOVICO và Vietjet Air đã trao thưởng hai đội tuyển bóng đá nam & nữ vô địch SEA Games 31. Ông Nguyễn Văn Phú, Chủ tịch HĐQT Vietjet Air, đã chia sẻ về tầm nhìn và chiến lược của Vietjet Air trong việc phát triển thị trường hàng không nội địa và quốc tế, đồng thời khẳng định cam kết của Vietjet Air trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của khách hàng.

